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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 
บริษทั ท ีเอส ฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที ่27 สิงหาคม 2558 
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 บริษทั ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จํากดั (มหาชน) 

เลขที ่90/9 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  ตําบลสําโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13:30 น. 
 นายปรีชา อรรถวิภชัน ์ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม ช้ีแจงจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ในคร้ังน้ีให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 30 ราย และมีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 
จาํนวน 33 ราย รวมผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 63 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้ งส้ิน 
209,105,525 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จาํนวน 285,000,000 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ พร้อมทั้ งมอบหมายให้นางสาวปรมาภรณ์ จาํนงสุข เลขานุการบริษทั ทาํหน้าท่ี
เลขานุการท่ีประชุม และแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมทั้งช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน  

เลขานุการบริษทักล่าวขอบคุณท่านประธาน จากนั้นแนะนาํกรรมการ เจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีรายนามดงัน้ี  
1. นายปรีชา อรรถวิภชัน ์  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์  ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมชยั วนาวิทย   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกัษ ์  รองประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธนดล  สุจิภิญโญ  กรรมการบริหาร 
6.  นายเฉลิมชยั วอ่งไววิทย ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายเอนก  คาํชุ่ม   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
8. น.ส.สุรางครั์ตน์ จงประสพทรัพย ์  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน 
9. นางแววตา เนตรพนัธ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชีอาวุโส 
 
 ทั้งน้ี นายณรงค์ เจนลาภวฒันกุล กรรมการบริหาร นายชนะชัย ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร            
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ         
ดร.สุภสร  ชโยวรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีได ้จากนั้นจึง
ช้ีแจงหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น และผูถื้อหุ้นหน่ึงรายมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะแบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ไม่ได ้ทั้งน้ีในการนบัคะแนนจะถือมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. บริษทัใชบ้ริการระบบจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ควิดแลบ จาํกดั และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใช้
ในการลงทะเบียน และประมวลผลการนบัคะแนนเสียงเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหถื้อว่า
เห็นชอบตามมติท่ีเสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออก
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เสียง” ให้ทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนแลว้ยกมือ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้  

4. จาํนวนหุน้รวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้บางท่าน
ท่ีเขา้มาร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนน
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 
 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือเลขานุการบริษทัช้ีแจงวิธีการออกเสียงเสร็จ
เรียบร้อยแลว้โดยประธานฯ แจง้เพิ่มเติมว่าสาํหรับการปฏิบติัตามแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจด
ทะเบียนซ่ึงกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงใน
การประชุมวา่บริษทัควรมีผูน้บัคะแนนท่ีเป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน ดงันั้นบริษทัฯ จึงขอเชิญผูถื้อหุน้
มาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน  

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า การดาํเนินการประชุมจะเรียงลาํดบัตาม
วาระการประชุมท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม ดงันั้นจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามท่ีไดแ้จง้
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการซกัถาม ขอใหย้กมือพร้อมทั้งแจง้ช่ือและ
นามสกลุของผูถื้อหุน้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือเสนอแนะความคิดเห็น  
 
ระเบียบวาระที่ 1 – พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2558 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานจะขอใหท่ี้
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 207,849,224 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 

รวมจํานวนเสียง 207,849,224 100.00 
 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จาํนวน 97 หุน้ 

 
 มติ – ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูท่ี้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
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ระเบียบวาระที่ 2 – พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 

 ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัการ โดยคุณแววตา เนตรพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชีอาวุโส 
นาํเสนอวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นการจดัหาเงินทุนชาํระคืนเงินกูธ้นาคารระยะยาวท่ีมีอยู่ของ
บริษทั ประกอบกบัเพื่อใชเ้สริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนและจดัการเงินกูย้ืมของบริษทัฯ โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จาํนวน 114,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน
อตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในราคา 3 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งได้รับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 
TMILL-W1 ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2 บาทต่อ
หุน้ อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี  
 
 คุณคมพจน์ จิตรเจริญกลุ ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ สอบถามว่าสามารถจองซ้ือเกินสิทธิไดห้รือไม่ 
 ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ช้ีแจงว่าในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ประสงคซ้ื์อหุ้นใหม่หรือสละสิทธิ บริษทัฯ จะทาํ
การหุน้จาํนวนดงักล่าวมากระจายขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจองเกินต่อไป 
 คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉันทะ สอบถามว่าการเพิ่มทุนคร้ังน้ีวตัถุประสงคห์น่ึงคือเพื่อ
เพิม่กาํลงัการผลิต อยากทราบวา่บริษทัจะเพิ่มกาํลงัการผลิตข้ึนเป็นเท่าใดจากปัจจุบนั 
 ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ดาํเนินกิจการมา 7 ปี มีกาํลงัการผลิตท่ี 100 % และไดมี้การเพ่ิม
กาํลงัการผลิตอีกโดยการลงทุนสร้างเฟส 2 จากเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคารเต็มจาํนวน จึงส่งผลให้บริษทัฯ รับภาระ
ดอกเบ้ียกูย้ืมของธนาคารต่อปี ประมาณ 24 ลา้นบาท จึงมีแนวคิดเพิ่มทุน ระดมทุนเพื่อนาํเงินมาลดภาระดอกเบ้ียกูย้ืม
ธนาคาร เฉล่ียต่อปีประมาณ 8 ลา้นบาท และคืนเงินตน้แก่ธนาคารประมาณ 1 ใน 3 ของเงินเพิม่ทุน (RO) 
 คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเศษของหุ้นท่ีเหลือ ดาํเนินการปัดข้ึนหรือ
ปัดท้ิง และในการชาํระเงินจองซ้ือหุน้ ชาํระผา่นโบรกเกอร์หรือชาํระกบัทางบริษทัฯ โดยตรง 

คุณแววตา เนตร์พนัธ์ ช้ีแจงวา่ กรณีมีเศษหุน้เหลือใหปั้ดท้ิง และในการชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามารถชาํระ
โดยตรงกบับริษทัฯ 
  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทกัทว้งประการใด ขอให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียง  
 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุน้สามญัใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   
 

 ผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 209,105,525 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 

รวมจํานวนเสียง 209,105,525 100.00 
  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จาํนวน 1,256,301 หุน้ 

 
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการออกหุน้สามญัใหม่ 
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ระเบียบวาระที ่3 – อนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
ของบริษัทฯ 

ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัการ โดยคุณแววตา เนตรพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชีอาวุโส 
นาํเสนอขอพิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี  

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 399,000,000  บาท (สามร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น  399,000,000 หุน้  (สามร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นหุน้) 
มูลคา่หุน้ละ   1 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามญั  399,000,000 หุน้ (สามร้อยเกา้สิบเกา้ลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  -ไม่มี-  หุน้ (- หุน้)” 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทกัทว้งประการใด ขอให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียง  

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 ผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 209,105,525 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 

รวมจํานวนเสียง 209,105,525 100.00 
 
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 136 ใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

 
ระเบียบวาระที่ 4 – พจิารณาอนุมัติการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 

(“TMILL-W1”) 
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัการ โดยคุณแววตา เนตรพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชีอาวุโส 

นาํเสนอขอพิจารณาอนุมติัการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1        
(“TMILL-W1”) จาํนวน 57,000,000 หุน้  

 
คุณอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษทัจะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 

(TMILL-W1) เม่ือใด 
ดร.ชาญกฤช เดชวทิกัษ์ ช้ีแจงวา่การออกใบสาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (“TMILL-W1”) จะออก

ทนัทีหลงัจากท่ีสรุปการเพิ่มทุน (RO)  
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ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียง  

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1        
(“TMILL-W1”) จาํนวน 57,000,000 หุน้ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
 ผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 209,105,525 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 

รวมจํานวนเสียง 209,105,525 100.00 
 

มติ – ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหอ้อก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (“TMILL-W1”) จาํนวน 57,000,000 หุน้ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 – พจิารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ 

ประธานมอบหมายใหฝ่้ายบริหารจดัการ โดยคุณแววตา เนตรพนัธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบญัชีอาวโุส 
นาํเสนอขอพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ ใหม่ จาํนวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท โดยมี รายละเอียดดงัน้ี 

5.1 จดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หุน้สามญัเพ่ิมทุน ราคาจองซ้ือ 3 บาทต่อหุน้และกาํหนดวนัจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนในระหว่าง
วนัท่ี 5-9 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 – 15:30 น. 

5.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ภายหลงัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TMILL-W1 ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) 
ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 2 บาทต่อหุน้ อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามจะขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนน
เสียง 

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหม่ จาํนวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 ผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 209,105,525 100.00 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 

รวมจํานวนเสียง 209,105,525 100.00 
  
 มติ - ท่ีประชุมพจิารณาแลว้มีมติคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั
ใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ใหม่ จาํนวน 114,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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ระเบียบวาระที่ 6 –เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดง
ขอ้คิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเขา้ใจ หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้น
จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

คาํถาม : คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าในอนาคตบริษทัฯ จะมีการต่อยอดธุรกิจในรูปแบบร้านคา้จาํหน่าย
สินคา้แปรรูปหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อลูกคา้อยา่งไร 
คําตอบ : นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ช้ีแจงว่าบริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการท่ีใหมี้ผลกระทบต่อลูกคา้ แต่จะมีการศึกษา
แนวคิดใหม่จากต่างประเทศเพ่ือมาพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขั้น 
คาํถาม : คุณศักดิ์ชัยดิ์ สกลุศรีมนตรี สอบถามถึงยี่หอ้แป้งสาลีท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายอยูมี่อะไรบา้ง  
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ช้ีแจงว่าในปัจจุบนับริษทัฯ จาํหน่ายแป้งและมีสูตรการผลิตอยู่มากว่า 100 รายการ 
หลกัๆ ท่ีจาํหน่ายมียี่หอ้เส้นทองสาํหรับผลิตอุตสาหกรรมเส้นบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ยี่หอ้ปังฟ้าสาํหรับอุตสาหกรรมผลิต
ขนมปัง ยี่ห้อเส้นหยกสําหรับอุตสาหกรรมผลิตบะหม่ีสด ยี่ห้อกุลาแดงสําหรับอุตสาหกรรมแป้งอาหารสัตว ์ยี่ห้อ
กังหัน สําหรับอุตสาหกรรมแป้งอเนกประสงค์ ยี่ห้อลูกกล้ิงสําหรับอุตสาหกรรมแป้งบิสกิต ยี่ห้อคู่โก๋ สําหรับ
อุตสาหกรรมผลิตปาท่องโก๋ ยี่ห้อหวัใจ สาํหรับอุตสาหกรรมผลิตเคก้ และยี่หอ้ตา้หลงเปา สาํหรับอุตสาหกรรมผลิต
ซาลาเปา  
คาํถาม : คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามถึงจุดแขง็ของบริษทัฯ 
คาํตอบ : นายปรีชา อรรถวภิชัน์ ช้ีแจงวา่จุดแขง็ของบริษทัฯ คือคุณภาพของสินคา้และส่งตรงเวลา  
คาํถาม : คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามวา่ขา้วสาลีท่ีบริษทัใช ้นาํเขา้มาจากประเทศอะไรบา้ง  
คาํตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวทิกัษ์ ช้ีแจงวา่บริษทัฯ รับเขา้มาจากประเทศอเมริกาและออสเตรียเลีย โดยเรือเบา้ท ์
คาํถาม : คุณอนุ ว่องสารกจิ สอบถามวา่จากข่าวท่ีไดรั้บทราบวา่มีการเจรจากบัต่างประเทศ จึงอยากทราบว่าบริษทัจะมี
การร่วมธุรกิจหรือกบัต่างประเทศหรือไม่ 
คาํตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวทิักษ์ ช้ีแจงว่าเป็นการเจรจาเพื่อศึกษาแนวทางในการต่อยอดธุรกิจและปัจจุบนักาํลงัศึกษา
เพือ่การเพ่ิมมูลค่าของแป้งสาลี 
คาํถาม : คุณนรา ศรีเพรช สอบถามว่าในอนาคตหากบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิต 100% บริษทัฯ ประมาณการรายไดแ้ละ
กาํไรไวท่ี้จาํนวนเท่าไหร่ 
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ช้ีแจงว่าในอนาคตบริษทัฯ จะดันยอดขายให้ได้ท่ี 100% ประมาณการรายได้
ประมาณสองพนัลา้นบาทถึงสองพนัหา้ร้อยลา้นบาท และกาํไรสุทธิ ประมาณการประมาณหน่ึงร้อยลา้นบาท 
คาํถาม : คุณคมพจน์ จติรเจริญกลุ สอบถามวา่คู่แขง่ทางธุรกิจของบริษทัฯ มีแนวโนม้ท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตหรือไม่ 
คาํตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวทิักษ์ ช้ีแจงว่ามีโอกาสท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตแต่เน่ืองจากไม่มีพื้นท่ีในการขยายกาํลงัการ
ผลิต และหากขยายกาํลงัการผลิตแลว้แต่อุปกรณ์เคร่ืองจกัรมีสภาพเก่า เส่ือมสภาพ กส็ามารถทาํใหก้ารผลิตล่าชา้ลงได ้ 
คําถาม : คุณคมพจน์ จิตรเจริญกุล สอบถามว่าบริษทัฯ มีแนวคิดจะผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นรูปแบบปลีกย่อย
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกหรือตลาดทัว่ไปหรือไม่   
คําตอบ : ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ช้ีแจงว่าขณะน้ีบริษทัฯ เน้นผลิตและจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้รายใหญ่ๆ และยงัไม่มี
แนวคิดท่ีจะจาํหน่ายในตลาดทัว่ไป 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 

ปิดประชุมเม่ือเวลา 16:00 น.  
 
 
 
........................................................................ 

(นายปรีชา  อรรถวิภชัน)์ 
   ประธานท่ีประชุมฯ  

 
 
 
 
       .............................................................. 

           (นางสาวปรมาภรณ์ จาํนงสุข) 
     เลขานุการบริษทั 

                ผูจ้ดบนัทึกการประชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 


